



กองบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	งานศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัย (กทม.) กองบริหารงานกลาง
ชั้น 03460	สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๖	เลขรับ ๖๕๖๖
เวลา	วันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๖
	เวลา ๑๖:๐๐ น.

ที่ อว ๐๒๐๒.๓/๖ ๖๖๕๓

ถึง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกันแจ้งว่าได้เปิดรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อเสนอชื่อเข้าแข่งขันกับผู้สมัครทั่วโลก สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา ๑๐-๑๒ เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิชาชีพระดับกลางที่จะก้าวไปสู่ผู้นำขององค์กรในอนาคตให้เท่าทันความก้าวหน้าของศาสตร์ แวดวงที่เกี่ยวข้องและประเด็นปัญหา ร่วมกันของพลโลกและสร้างเครือข่ายคนคุณภาพในวงวิชาการ/วิชาชีพให้กว้างขวางขึ้น โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนที่ไม่ให้ปริญญา สาขาที่เปิดรับสมัครมีความหลากหลาย และเหมาะสำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มุ่งมั่นจะสร้างบุคลากรรุ่นใหม่

ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุระหว่าง ๓๐-๕๕ ปี สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ และผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย ๗๑ คะแนนสำหรับการสอบ TOEFL ด้วยระบบอินเตอร์เน็ตหรือ ๖.๐ สำหรับผลการสอบ IELTS (Academic) ดำรงตำแหน่งบริหารหรือมีบทบาทเชิงนโยบายในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนและได้รับการรับรองจากหน่วยงานว่าจะสามารถกลับเข้าทำงานเมื่อการรับทุนสิ้นสุดลง ในกรณีที่สมัครสอบเพื่อขอรับทุนด้านการเงินหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นค่าบริหารโครงการ ค่าประกันสุขภาพและการเข้ารับปฐมนิเทศ ซึ่งมูลนิธิจะเป็นผู้รับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณาแล้วว่า ทุนการศึกษาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางในหน่วยงาน/สถาบันของท่าน จึงขอให้ผู้สนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นดาวน์โหลดระเบียบการสมัครได้จากเว็บไซต์และสมัครออนไลน์ได้ที่ <https://apply.iie.org/hubertthumphrey> จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. ดังมีรายละเอียดตาม QR Code ที่แนบมาด้านล่างนี้

จึงแจ้งมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๕ เมษายน ๒๕๖๖ ส.กษ.

กองการต่างประเทศ
กลุ่มขับเคลื่อนทุนมนุษยธรรมนานาชาติ
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๔๕๐ (จันทร์-ศุกร์)
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๗๐๐



รายละเอียดการสอบชิงทุนดังกล่าว

